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MIUNGANISHO
TOLEO LA FAMILIA

KARIBU WANAFUNZI WETU KALENDA HABARI

KONA YA AFISA MKUU MSIMAMIZI TAREHE 21 DESEMBA, 2023

Mwalimu Mkuu wa Shule ya Msingi ya Spaziano Abdi Lidonde 
akiwa ameketi na wanafunzi wa Spaziano kabla ya kukata 
utepe kwa ajili ya shule hiyo mpya mnamo Desemba 8, 2023.

Likizo njema kutoka kwa timu ya Shule za Umma za Providence! 
Likizo ya likizo inapokaribia, ninataka kuwashukuru na kupongeza 
bidii ya wanafunzi na familia zetu. Tumejitolea kupiga hatua katika 
mahudhurio na tumepungua tarakimu mbili katika Utoro wa Mara kwa 
Mara katika takriban shule zetu zote. Hebu sote tuendelee kusonga 
mbele kwa kutumia sindano na kuwahimiza wanafunzi wetu kuja 
shuleni kila siku.

Hivi majuzi, nilipata fursa ya kuwa katika kukata utepe Shule ya 
Msingi ya Spaziano yenye Gavana Dan McKee , Kamishna wa 
RIDE Infante-Green , Meya Smiley , Makamu wa Rais wa Bodi ya 
Shule Escobar pamoja na wanachama Tyrelle Stephens na Night Jean 
Muhingabo , Diwani wa Jiji Ana Vargas. , na wanafunzi wetu wa 
ajabu na wafanyakazi. Watu wengi sana wakiwemo wajumbe wetu wa 
bodi walicheza majukumu muhimu katika kufanikisha shule hii. 

Katika toleo hili la jarida, tutaangazia juhudi za Wilaya za kuunda upya shule katika shule zetu tano: Hope High School , 
Juanita Sanchez Educational Complex , Dkt. Jorge Alvarez High School , Mount Pleasant High School , na Gavana 
Christopher DelSesto Middle School. . Tunakukumbusha kuwa wanafunzi wa darasa la 5 na la 8 watapokea fomu zao za 
uchaguzi wa shule mnamo Januari ili kufanya uamuzi kwa mwaka wa shule wa 2024.

Pia tutakuwa tukionyesha programu yetu ya Elimu ya Kazi na Ufundi (CTE). Kuwa macho mnamo Januari kwa maombi ya 
CTE; tuna programu 20 za kusisimua za CTE katika shule zetu zote kwa wanafunzi wa Providence, kwa hivyo endelea kuwa 
macho baada ya Mwaka Mpya.

Kupiga hatua na kuelekea juu! 
Dkt. Javier Montañez, Msimamizi

Sherehe ya Kukata Utepe wa Shule ya Msingi ya Spaziano
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TAARIFA MPYA ZA WILAYA
FAFSA KWA WANAFUNZI WA DARASA LA 12
Ombi la FAFSA litaanza kutumika Jumapili, Desemba 31 kwa 
wanafunzi wa sasa wa darasa la 12 na wazazi katika Wilaya. 
Wanafunzi na wazazi watahitaji kuingia kwa kitambulisho chao 
cha FSA na hati zingine ili kukamilisha ombi. Kwa orodha 
kamili ya bidhaa zinazohitajika ili kukamilisha FAFSA na 
viungo muhimu vya kutumia, tafadhali tazama kipeperushi hapa. 

Wanafunzi na wazazi wanaweza pia kutumia Rhody Ready 
Chat Bot, huduma ya kutuma SMS bila malipo ambayo itatoa 
ujumbe ili kuwasaidia kuelewa sheria mpya za FAFSA, kupata 
arifa za hivi karibuni, na kutuma ombi la FAFSA kwa wakati. 
Roboti ya gumzo pia hutoa vikumbusho kuhusu makataa 
muhimu katika mchakato wa maombi ya chuo kikuu.

Wilaya itakuwa na Usiku wa FAFSA wakati fulani mnamo 
Februari. Usiku wa FAFSA, kama vile Usiku wa Kitambulisho 
cha FSA mwezi Oktoba, ni wa wanafunzi na wazazi ambao wana 
maswali kuhusu FAFSA na wanahitaji usaidizi kuikamilisha. 
Endelea kufuatilia kwa maelezo zaidi. Wakati huo huo, 
wanafunzi na wazazi wanapaswa kupanga miadi na mshauri wa 
shule yao ili kusaidia mchakato huo kuanza. Kwa habari zaidi, 
tembelea https://www.providenceschools.org/domain/2665.

AHADI YA PROVIDENCE
Unataka kupata pesa kwa chuo kikuu? Ahadi ya 
Providence itakusaidia kuanzisha 529 akaunti ya akiba ya 
chuo kwa ajili ya watoto wako na kukupa $100 ili kuanza 
kila akaunti. Unaweza kulipwa kwa kujaza Surveyworks, 
kuwa na alama nzuri na mahudhurio, kufanya masomo ya 
ziada, na mengine mengi! Tembelea pvdpromise.org au 
barua pepe jrosales@pvdpromise.org ili kuanza leo. Familia 
zinazojiandikisha kufikia Desemba 31 zitapata $150 kwa kila 
mtoto badala ya $100.

MSIMAMIZI WA BARAZA LA USHAURI LA WANAFUNZI
Tunayo furaha kushiriki mafanikio ya mkutano wa kwanza 
wa Msimamizi wa Baraza la Ushauri wa Wanafunzi 
mnamo Desemba 5, 2023, ambao ulishuhudia watu wengi 
waliojitokeza na kuhusika kutoka kwa wawakilishi wetu 
wa wanafunzi waliojitolea. Ujumbe maalum wa shukrani 
unatolewa kwa Wakuu 
wetu wa Shule na 
Washauri kwa jukumu 
lao muhimu katika 
kupendekeza wanafunzi 
bora kujiunga na baraza. 
Tofauti ya mitazamo 
iliyoletwa wakati wa 
mkutano wetu wa kwanza 
inaahidi mwaka wa majadiliano ya maana na mipango chanya.

Hongera wanafunzi kwa kukubalika kwa Baraza la Ushauri 
la Wanafunzi. Mafanikio yako ya kuwakilisha shule yako 
kama viongozi wa wanafunzi ni ya kupongezwa sana, na 
tunafurahia matokeo chanya mtakayoleta.

Kwa familia za viongozi hawa wa wanafunzi waliokamilika, 
tunashiriki katika kusherehekea mafanikio ya mtoto wako 
kama wawakilishi wa shule yao. Msaada wako umekuwa na 
jukumu muhimu katika kuunda viongozi wanaoibuka.

MASOMO YA JUU YA SHULE YA KATI
Providence Middle School Advanced Academics ni programu 
inayoharakishwa ya kujifunza ambayo huwasaidia wanafunzi 
walio na uwezo, vipaji, na/au uwezo wa kipekee kwa kuwapa 
fursa ya kusoma kwa kina zaidi ya mtaala wa kimsingi huku 
wakiwatayarisha kwa ufaulu wa sekondari na baada ya 
sekondari. Tunayofuraha kutangaza kwamba Masomo ya Juu 
ya Shule ya Kati yatapanuliwa hadi shule ZOTE za kati kwa 

Msimamizi wa Baraza la Ushauri la Wanafunzi

https://www.providenceschools.org/cms/lib/RI01900003/Centricity/Domain/2665/FAFSA%20Planning%20ENG%20SPAN.pdf
https://www.providenceschools.org/domain/2665
https://www.pvdpromise.org
mailto:jrosales%40pvdpromise.org?subject=
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mwaka wa shule wa 2024-25, ambapo hapo awali programu 
hii ilikuwepo katika Shule maalum za Kati pekee. Kozi za 
Humanities (ELA na Masomo ya Jamii) na STEM (Sayansi, 
Teknolojia, Uhandisi, Hisabati) zitatolewa katika shule zote za 
kati. Familia za wanafunzi ambao wamealikwa kwenye Masomo 
ya Juu walipokea barua kupitia Skyward na mfumo wetu wa 
kutuma ujumbe wa familia wa Parentlink pamoja na hatua 
zinazofuata. Ikiwa hukupokea barua na ungependa mwanafunzi 
wako wa darasa la 5 azingatiwe, unaweza kukata rufaa kwa 
kujaza na kuwasilisha pakiti ya maelezo. Pata maelezo zaidi 
katika providenceschools.org/advancedacademic s.

MFUMO WA KUSIMAMIA MAFUNZO YA TURUBAI
Canvas ni jukwaa jipya la kujifunza mtandaoni la Shule za 
Providence na kitabu cha darasa. Ingawa Skyward inaendelea 
kuruhusu familia kuona kadi za ripoti, ripoti za maendeleo na 
alama za kazi, Canvas inaruhusu wanafunzi na familia kuona 
kazi za kibinafsi, alama kwenye kazi hizo, maoni ya mwalimu 
na tarehe za kukamilisha. Aidha, Canvas huchota taarifa 
za kozi za wanafunzi wote pamoja katika sehemu moja, na 
kuwapa wanafunzi na familia uwazi zaidi kuhusu kile ambacho 
wanafunzi wanajifunza siku hadi siku ili familia ziweze kutoa 
usaidizi unaoendelea. Ili familia zifungue akaunti ya Canvas, 
zitahitaji msimbo wa kuoanisha unaoweza kupatikana katika 
akaunti ya wanafunzi ya Canvas. Pata maelekezo na video 
kuhusu kuunda akaunti katika providenceschools.org/canvas.

MPANGO WA ITHIBATI YA MSAIDIZI WA MWALIMU
Tusaidie kueneza neno! Programu yetu ya kwanza ya 
Ithibati ya Msaidizi wa Walimu wa PPSD (TA) itakuwa 
Januari 10-18. Madarasa yataendeshwa Jumanne, Jumatano, 
na Alhamisi kuanzia saa kumi na moja jioni hadi saa moja 
unusu usiku 5:00-7:30 PM. Kwa kundi letu la kwanza, 
tutakuwa tukipokea washiriki 25 ambao wangependa kuwa 
PPSD TA katika eneo lenye uhitaji mkubwa (Elimu Maalum, 
Pre-K, Lugha Mbili/ESL). Waombaji waliochaguliwa 
watapata punguzo la 50% la masomo kwa ahadi ya mwaka 1 
katika PPSD kwa gharama ya mpango ya $137.50.

• Ombi la
• Kipeperushi
• Ikiwa una maswali yoyote, tafadhali wasiliana na Erin 

Flood ( Erin.Flood@ppsd.org )

RASILIMALI KWA LIKIZO
Kwa zaidi ya sikukuu mbili za kidini zinazoadhimishwa 
kati ya Novemba 1 na Januari 15, msimu wa likizo 
umetufikia. Kwa wengi wetu, likizo ni wakati wa 
kupumzika, kufurahiya na kusherehekea pamoja na 
familia na marafiki. Hata hivyo, wakati huu wa mwaka 
unaweza pia kuwa na matatizo kwa familia nyingi. 

“[Sikukuu] huenda hata zikawa changamoto 
zaidi kwa matukio ya ulimwengu yanayoendelea, 
ikijumuisha vita, majanga ya hali ya hewa, athari 
zinazoendelea za ukosefu wa haki wa kijamii na 
ubaguzi wa rangi, na kuongezeka kwa matamshi 
ya chuki na uhalifu. Ingawa athari za COVID 
zimebadilika kadiri muda unavyopita, familia nyingi 
zinaendelea kuathirika. Kwa zile familia ambazo 
zimekumbana na kifo cha mwanafamilia hivi majuzi 
au kwa sasa zimetenganishwa na wanafamilia, msimu 
wa likizo unaweza kuwa mgumu zaidi tunapofikiria 
wale ambao hawatakuwa nasi mwaka huu.”  
 Mtandao wa Kitaifa wa Jeraha la Mfadhaiko kwa Mtoto:

Tunapokaribia mapumziko ya msimu wa baridi, nyenzo 
zifuatazo zinaweza kuwa muhimu kusaidia wanafunzi na 
familia:

Kusaidia Watoto Kupitia Msimu wa Likizo (Chama 
cha Kitaifa cha Wanasaikolojia wa Shule)

USAWA NA KUJISIKIA NYUMBANI

NI HABARI NJEMA: PPSD KWENYE VYOMBO VYA HABARI
• Mpango mpya wa Chuo Kikuu cha Brown unajitahidi kuongeza uandikishaji wa wanafunzi wa shule ya 

umma ya Providence  
WJAR, Desemba 7, 2023.

• Viongozi wa Rhode Island kusherehekea Shule ya Msingi ya Spaziano kwa kukata utepe  
WJAR, Desemba 8, 2023

• Providence ya kukata utepe kwenye shule mpya ya msingi  
ABC6, Desemba 8, 2023

TATHMINI ZIJAZO
DESEMBA
8-19 Hisabati = Kiwango cha NYOTA, daraja la 1-8

JANUARI
8-12 ELA = Kiwango cha Kusoma cha STAR, alama za K-8
16-26 UPATIKANAJI wa Wanafunzi wa Lugha nyingi (MLL). 
 majaribio, K-12
29-31 Tathmini ya Kusoma ya ELA iReady, darasa la K-8
29-31 Hisabati na ELA, Kiwango cha STAR, Shule ya Upili
29-31 SurveyWorks (Utafiti wa Uboreshaji wa Shule ya RI) =  
 Familia zote

https://www.providenceschools.org/advancedacademic
https://providenceschools.org/canvas
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqESQNW0FV4c3nFSEJs62DS_6Wk2UbysUhPSbPuRhjBWNWxA/viewform?usp=sf_link
https://www.canva.com/design/DAFzlsx9Zbo/ndsq8cx5n9jCJnfrSHFN6A/edit?utm_content=DAFzlsx9Zbo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
mailto:Erin.Flood%40ppsd.org?subject=
https://www.nasponline.org/professional-development/prepare-training-curriculum/prepare-trainers/prepua/ure-newsletter-(volume-9-issue-2)/supporting-children-during-the-holiday-season
https://turnto10.com/news/local/brown-universitys-brown-collegiate-scholars-program-providence-public-schools-district-students-dec-7-2023
https://turnto10.com/news/local/brown-universitys-brown-collegiate-scholars-program-providence-public-schools-district-students-dec-7-2023
https://turnto10.com/news/local/brown-universitys-brown-collegiate-scholars-program-providence-public-schools-district-students-dec-7-2023
https://www.abc6.com/providence-to-cut-the-ribbon-on-new-elementary-school/
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Wakati wa mwaka wa shule wa 2022-23, Hope High School, Juanita Sanchez Educational Complex, 
Mount Pleasant High School, DelSesto Middle School na Dr. Jorge Alvarez High School walijishughulisha 
na mchakato mkali unaoendeshwa na data ili kuunda upya programu zao za masomo. Kupitia mchakato 
wa usanifu upya, Wilaya inaunda machaguo mpya ya shule yanayokidhi masilahi ya wanafunzi na familia 
na kuwatayarisha wanafunzi kufaulu katika elimu yao ya baada ya sekondari. Katika dhamira yetu 
thabiti ya kuwatayarisha wanafunzi wetu kwa ulimwengu unaobadilika kila mara, PPSD inajishughulisha 
na kazi ya kuunda upya katika shule tano: 

• Shule ya Upili ya Hope , kinara wa sanaa iliyo na ukumbi mpya kabisa, itasisitiza 
sanaa katika masomo yote ya kitaaluma, na kuwa kitovu cha elimu ya sanaa.

• The Juanita Sanchez Elimu Complex itatoa mafunzo ya msingi ya kazini katika 
tasnia ya matibabu, kwa kufadhili umakini wa jiji la Providence na uwekezaji katika 
sayansi ya maisha na ukaribu wake na hospitali zetu.

• Shule ya Upili ya Dkt. Jorge Alvarez itatoa mafunzo ya msingi ya kazi 
yanayolingana na taaluma za afya na ujasiriamali mpya wa kifedha.

• Shule ya Upili ya Mount Pleasant  itaimarisha uhusiano na taasisi za elimu ya juu 
kama vile Chuo cha Rhode Island, kinachotoa mafunzo ya awali ya chuo kikuu na 
kuimarisha programu za elimu ya ufundi na taaluma.

• Na mwisho, Gavana Christopher DelSesto Shule ya Kati  itajumuisha elimu 
ya sayansi, teknolojia, uhandisi, sanaa, na hesabu (STEAM) katika mtaala wote, 
ikisisitiza kujifunza kwa vitendo na uhusiano thabiti wa mwanafunzi na mwalimu.

 
Shule za Providence zimejitolea kusaidia wanafunzi wote kadiri uundaji upya unavyotekelezwa. PPSD, pamoja na Jiji la 
Providence na serikali, inawekeza kwa kiasi kikubwa kwa wanafunzi wetu, waelimishaji, wasimamizi na jumuiya ili kuandaa 
njia ya kusonga mbele kwa uundaji upya wenye mafanikio.

SHULE YA UMMA YA WILAYA YA PROVIDENCE SHULE ZILIZOUNDWA UPYA
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Mpango wa Elimu ya Ajira na Ufundi wa Shule za Umma za Providence 
(PPSD) (CTE) ni uzoefu wa kielimu uliolengwa ambao huandaa wanafunzi 
kwa tasnia na elimu ya juu, kutoa njia nyingi za kufaulu. Kwa upande 
mwingine, mpango huu huwasaidia wanafunzi kuwa tayari kufanya kazi 
katika sekta hizi, pamoja na kuwapa fursa ya kuchukua kozi za kiwango 
cha chuo kikuu katika kiwango cha shule ya upili. 

Ikiwa na zaidi ya washiriki 1500 wa programu, wanafunzi wana fursa ya 
kuhamisha alama hizi nazo wanapoingia chuo kikuu. Wanafunzi kutoka 
darasa la tisa hadi la kumi na mbili hujifunza ustadi muhimu unaohusiana 
na taaluma ambao ndio msingi wa ufundi na taaluma za siku zijazo. 
Ili kufaulu katika CTE, wanafunzi lazima wajitolee kusomea diploma 
ya kitaaluma na sifa za tasnia zilizoidhinishwa na RIDE.  Wanafunzi 
watafanya kazi kwa bidii zaidi kuliko wenzao wengi, lakini watawekwa 
kwenye nafasi ya juu ya kazi zenye ukuaji wa juu.

Mnamo tarehe 8 Juni, 2023 Ofisi ya CTE ilifanya a Siku ya Utiaji Saini ya 
CTE kusherehekea wazee waliohitimu kwenda moja kwa moja kwenye 
nafasi za tasnia.  Sherehe hii iliwatunuku wahitimu 83 wa programu 
za CTE pamoja na wazee walioshiriki katika programu za maendeleo 
ya wafanyikazi baada ya saa.  Wanafunzi 83 walikuwa na ofa katika 
taaluma za mishahara ya juu/ ukuaji wa juu katika anuwai ya nguzo za 
tasnia kutoka kwa Ujenzi hadi Utengenezaji hadi Elimu na Huduma za 
Kibinadamu.  Waajiri 14 wa maeneo walikuwa kwenye hafla ya kushiriki 
katika utiaji saini jukwaani, wakiwakilisha Mashua ya Umeme , LiUNA , 
Umoja wa Maseremala wa Atlantiki ya Kaskazini, na idara mbili za jiji. 

Mnamo Juni 6, 2024, Timu ya CTE inatarajia kuwaenzi Wahitimu wa 
166+ wa Darasa la 2024 wakati wa Siku ya Kutia Saini Kazini kwa CTE!  
Ili kufikia lengo hili, Wilaya inajitahidi kuongeza maradufu idadi ya 
wanafunzi waliowekwa katika biashara za eneo na fursa za uanagenzi. 

Jifunze zaidi katika: Providenceschools.org/octe

PROGRAMU ZA CTE NA NJIA
USANIFU NA UJENZI

• Useremala PCTA
• Ujenzi wa Jumla PCTA
• Umeme PCTA
• HVAC/Mabomba PCTA  

SANAA, TEKNOLOJIA YA SAUTI NA VIDEO NA 
MAWASILIANO

• Mawasiliano ya Picha PCTA
• Sanaa ya Picha Hope
• Uzalishaji wa filamu: Hope
• Muziki Mount Pleasant

USIMAMIZI WA BIASHARA NA FEDHA 
• Biashara / Utaalamu wa Vipodozi PCTA
• Fedha: Alvarez

ELIMU NA HUDUMA ZA KIBINADAMU
• Teacher Academy Mount Pleasant

SAYANSI YA MAZINGIRA NA MAISHA
• Matibabu ya Kibiolojia JSEC

HUDUMA YA AFYA
• Msaidizi wa Muuguzi Aliyeidhinishwa (CNA): 

Alvarez
• Mafundi wa Matibabu ya Dharura (EMT): 

Alvarez
• Mhudumu wa Afya ya Jumuiya Alvarez 

UKARIMU NA UTALII
• Sanaa ya Upishi PCTA
• Sanaa ya Keki PCTA

TEKNOLOJIA YA HABARI
• Teknolojia ya Habari ya P-TECH E-Cubed
• Sayansi ya Kompyuta/CS4RI  JSEC,  

Mount Pleasant, Alvarez & Central

SHERIA, USALAMA WA UMMA NA SERIKALI
• Sheria na Usalama wa Umma + Kizima moto 

Central 
• JROTC: Central

SAYANSI NA UHANDISI
• Utangulizi wa Uhandisi Mlima Pleasant & PCTA

UTENGENEZAJI
• Kutia Weko Baharini PCTA

USAFIRI
• Teknolojia ya Magari: PCTA

ELIMU YA KAZI NA UFUNDI (CTE)
PROGRAMU YA CTE INAFUNGUA: TAREHE 3 JANUARI, 2024  MAKATAA YA MAOMBI YA CTE: JANUARI 12, 2024

https://www.providenceschools.org/octe
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UWANJA MPYA WA MICHEZO HUKO ASA MESSER 

Msimamizi Montañez alijiunga na Rais wa 
Halmashauri ya Jiji la Providence Rachel 
Miller katika uwanja wa michezo wa Asa Messer 
Elementary kwa ufunguzi na kukata utepe wa uwanja 
wao mpya wa michezo. Asante kwa Halmashauri ya 
Jiji la Providence kwa kusaidia kupata pesa za nafasi 
hii nzuri ya kucheza.

CTE KUANGAZIWA KWA MWANAFUNZI
ASHLEY MORALES 
Mhitimu wa PCTA, Darasa la 2023 
Mpango wa Utafiti wa CTE: HVAC/Mabomba
Imekubaliwa katika Muungano wa Seremala
Kufundishwa kazi katika Regan HVAC
Alishiriki katika mpango wa ushirikiano na RI Wanawake katika Biashara
Ni nini kilikufanya uchague PCTA kwa shule ya upili?
Nilifanya utafiti wa awali kuhusu shule kwa madhumuni ya kutafuta shule ya 
upili inayotoa programu za ufundi stadi. Kujua kwamba ningeweza kuhitimu 
kwa ustadi ambao ungeweza kunisukuma mbele kuelekea kazi ambayo ilihusiana 
na kufanya kazi kwa mikono yangu au kujiunga na chama cha wafanyakazi 
ndiyo sababu nilichagua PCTA.
Ni nini kinachokuvutia kuhusu HVAC/Mabomba? Je, ulikuvutia kila 
wakati, au uligundua chaguo zingine za CTE?
Nilipokuwa msichana mdogo, babu yangu ambaye alikuwa fundi bomba alikuwa 
akinipeleka kwenye kazi yake na ningevutiwa na jinsi alivyokuwa akifanya 
kazi hizo. Alinipa heshima ya kuwa msaidizi wake mdogo, na angenifundisha 
vidokezo na mbinu za jinsi mifumo ya mabomba inavyofanya kazi kwa hivyo ikawa mojawapo ya malengo yangu kujaribu 
programu ya HVAC/Mabomba.
Ulikubaliwa tu katika Muungano wa Seremala. Je, unaweza kueleza zaidi kidogo kuhusu hiyo ni nini?
Kuwa katika Muungano kunamaanisha kuwa sehemu ya timu iliyoungana dhidi ya ubaguzi wowote kwenye kazi au 
ukosefu wa usawa. Niliamua kutuma maombi kwa Muungano wa Seremala kwa sababu nilipenda wazo la kuwa dereva wa 
rundo. Hawa ni watu wanaoendesha miundo chini ya madaraja, hata wakati mwingine chini ya maji, na nikagundua kuwa 
Muungano wa Seremala una taaluma inayozingatia uwanja huo.
Eleza uzoefu wako na mpango wa ushirikiano, RI Wanawake katika Biashara.
Uzoefu wangu na mpango wa ushirikiano wa RI Wanawake katika Biashara ulikuwa wa kuwezesha, uhamasishaji, na nguvu 
kwa sababu katika wiki tisa nilipata fursa ya kuchunguza chaguo zangu na kubainisha jinsi kazi yangu ingefanana. Nilipata 
kupanua mtandao wangu wa kijamii na kukutana na watu wa ajabu.
Hivi majuzi ulitumia wikendi huko Washington, DC kwenye Mkutano wa Wanabiashara Wanawake 
Wanajenga Mataifa/NABTU. Eleza jinsi ilivyokuwa kwako. Umejifunza nini?
Nilihisi kuhamasishwa wakati wa safari yangu kwa sababu nilipata fursa nzuri ya kukutana na wanawake wanaohusika 
katika biashara kutoka kote ulimwenguni. Nilijifunza kuhusu vikwazo vya jumla ambavyo wanawake hukabiliana navyo 
katika biashara, udada, na jinsi ya kutekeleza mabadiliko katika uwanja wa ujenzi.
Je, una ushauri wowote kwa wanafunzi wa sasa wa CTE au wanafunzi wanaofikiria kujiunga na mpango au 
shule ya CTE?
Ushauri nilio nao kwa wanafunzi wa sasa na wanaokuja wa CTE ni kuthamini programu zinazopatikana kwao, kuweka juhudi, 
na kuipeleka kwenye ngazi inayofuata. Nilishauriwa, niliungwa mkono, na kutiwa moyo katika safari yangu. Lakini, yote 
yalifanyika kwa programu na wafanyakazi ambao walikuwa tayari kufanya mabadiliko hayo na athari katika maisha yangu.
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MAHUDHURIO STARS 

Kwa sasa, ikilinganishwa na tarehe sawa na mwaka jana, 
shule 14 kati ya 25 bora katika kupunguza utoro wa muda 
mrefu katika STATE ni Shule za Providence. 

5 Bora kwa PPSD ni:
1. D'Abate Uboreshaji wa 29.2% #2 katika jimbo
2. Veazie Uboreshaji wa 27% #4 katika jimbo
3. Asa Messer Uboreshaji wa 26.8% #5 katika jimbo
4. Mtaa wa Sackett Uboreshaji wa 25.9% #7 katika jimbo
5. Fogarty Uboreshaji wa 24.2% #12 katika jimbo

JOICE VALERA 
Mwandamizi wa Shule ya Upili ya Jorge Alvarez, Darasa la 2024 
Mpango wa Utafiti wa CTE:  Msaidizi wa Muuguzi aliyethibitishwa CNA 
Mwanafunzi wa kwanza kuwa Msaidizi wa Muuguzi aliyeidhinishwa kikamilifu 
Alishiriki katika programu ya CNA ya majira ya joto ya PPSD katika Kituo cha Elimu ya Uuguzi cha Rhode Island
Ni nini kilikuvutia kuhusu 
programu ya msaidizi wa 
uuguzi? Je, ulikuvutia kila 
wakati, au uligundua chaguo 
zingine za CTE?
Nilichagua programu ya Msaidizi wa 
Muuguzi Aliyeidhinishwa (CNA) 
kwa sababu nilijua ningependa 
kuwa muuguzi katika siku zijazo na 
ni njia nzuri ya kuanza mchakato 
huo. Siku zote napenda kusaidia 
watu na kumsaidia babu yangu, kwa 
hivyo nilijua nilitaka kuwa Muuguzi 
Aliyesajiliwa (RN), na hatimaye RN 
ya kusafiri.  

Ni nini kilikufanya uchague Jorge Alvarez kwa shule ya upili?
Sikujua nilipaswa kujiunga na shule gani. Hata hivyo, wakati mimi na marafiki zangu tulipokuwa tukitafuta programu, 
Alvarez alikuwa na kile nilichotaka, ambacho kilikuwa mpango wa CNA.

Hivi majuzi ulishiriki katika mpango wetu wa CNA wakati wa kiangazi katika Kituo cha Elimu ya Uuguzi cha 
Rhode Island, uzoefu huo ulikuwa vipi?
Ilikuwa ni furaha sana, na kulikuwa na watu wengi. Tulifanya mazoezi mengi uwanjani na kufanya mazoezi ya jinsi ya kuwa 
CNA uwanjani. Tulikwenda hospitali na nyumba za wazee. Huko tulifundishwa kuwasaidia wakaaji wa makao ya wazee. Ilikuwa 
uzoefu mzuri wa kujifunza.  Ninajua ninataka kuwa muuguzi aliyesajiliwa na siku moja nataka sana kuwa muuguzi wa kusafiri. 

Ulikuwa wa kwanza wa kundi lako kuwa Msaidizi wa Muuguzi aliyeidhinishwa kikamilifu, hongera! Ilikuwaje 
kuchukua majaribio ya maandishi na vitendo?
Asante! Ilikuwa ya kutisha sana, sitasema uwongo. Ilikuwa mara yangu ya kwanza, lakini baada ya vipimo nilihisi furaha sana. 
Niliitayarisha kwenye tovuti kwenye majaribio ya mazoezi na niliendelea kufanya mazoezi yale tuliyofundishwa darasani. 

Je, una ushauri wowote kwa wanafunzi wa sasa wa CTE au wanafunzi wanaofikiria kujiunga na mpango au 
shule ya CTE?
Ushauri nilionao kwa wanafunzi wa sasa na wanaokuja wa CTE ni kuufuata tu. Ikiwa unajua unapenda programu na 
unajua unachotaka, hakika unapaswa kujiunga. Usaidizi niliokuwa nao ulikuwa wa kushangaza, na ikiwa una fursa 
unapaswa kuitumia. 

Je, ni sehemu gani ulipenda zaidi kuwa katika mpango wa CNA?
Sehemu yangu niliyoipenda zaidi ya mpango wa CNA ilikuwa kwamba sote tulifanya kazi kama timu na kulenga kufaulu 
majaribio yaliyoandikwa. Ilikuwa uzoefu wa kujifunza wa timu na ilisaidia sana nilipofanya majaribio. 

Wahitimu wa 2023 wa Kituo cha Elimu ya Uuguzi cha Rhode Island 
(RINEC) CNA Programu ya Majira ya Joto ambayo ilifundishwa na CCRI.

CTE KUANGAZIWA KWA MWANAFUNZI
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Mambo ya kusisimua yanatokea katika Wilaya nzima na tunataka kueneza ujumbe! Ikiwa una mpango, hafla,
Mfanyakazi au mwanafunzi mwenye hadithi nzuri ajabu ambayo ungependa kuonyesha, tafadhali tuma barua pepe kwa communications@ppsd.org.
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 c PUMZIKO LA LIKIZO (HAKUNA SHULE) 
Ijumaa, Desemba 22, 2023 -  
Jumatatu, Januari 1, 2024

 c USIKU WA FAMILIA YA CTE  
Jumanne, Januari 9, 2024  
PCTA, 41 Fricker Street

MENYU YA SHULE 
YA JANUARI

WEKA ALAMA KWENYE KALENDA ZENU!

 c MARTIN LUTHER KING JR. SIKU YA MLK 
( HAKUNA SHULE) 
Jumatatu, tarehe 15, 2024 Januari

 c MKUTANO WA BARAZA LA USHAURI 
LA WAZAZI (PAC).  
Jumanne, Januari 16, 2024

 c MKUTANO WA BODI YA SHULE 
Jumatano, Januari 17, 2024  
797 Westminster Street

MUONEKANO MZURI WA DARASA LA NNE 
UMESOMWA HADI PRE-K
Wanafunzi wa darasa la 4 katika vyumba 
vya Kathleen Ribeiro na Sierra Stewart 
walisoma kwa darasa la Amy Webber la Pre-K 
katika Shule ya Msingi ya Pleasant View 
katika Kituo cha Narducci. Ushirikiano 
huu utadumishwa kwa mwaka mzima. Kwa 
wanafunzi wachanga zaidi, wanapata kusikia 
wasomaji wenye uzoefu zaidi wakitoa mfano 
wa jinsi ya kusoma kwa ufasaha, kwa kujieleza 
na kishazi, na wanapata usaidizi wa 1:1 
wanapojenga stadi zao za kusoma na kuandika.

UCHUNGUZI WA KUJIFUNZA HUKO D'ABATE 
Wanafunzi wa Pre-K katika Shule ya Msingi 
ya William D'Abate walifurahiya sana 
kutengeneza mito wiki iliyopita! Wanafunzi 
wa Pre-K wanajifunza kuhusu jinsi mavazi 
yanavyotengenezwa. Kama sehemu ya 
uchunguzi wao wa kujifunza, walishiriki katika 
kubuni na kuunda mito yao wenyewe. Angalia 
ujazaji huo wote!

LILLIAN FEINSTEIN WANAMUZIKI 
Kwaya ya Shule ya Msingi ya Lillian Feinstein 
, kushoto, ikitumbuiza wakati wa Sherehe za 
Kuwasha Miti ya Jiji la Providence . Ile Kundi 
la Gitaa la Shule ya Msingi ya Lillian Feinstein 
lilitumbuiza wakati wa Sherehe ya Likizo ya 
Meya kwenye Ukumbi wa Jiji.

KONA YA PRE-K
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